

ชื่องาน “แนวปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

วิธีการขั้นตอนการให้บริการ

ลักษณะของเนื้อหา	ปีงบประมาณ 2567											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
1 จัดทำประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์			✓									
2 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษา				✓								
3 รับสมัครและตรวจสอบหลักฐานของนักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา				✓								
4 ประสานงานและอำนวยความสะดวกเพื่อดำเนินการจัดการสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา				✓	✓							
5 จัดทำประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์						✓			✓			
6 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านคุณสมบัติการสมัครขอรับทุนการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์						✓			✓			
7 ดำเนินการจัดสัมภาษณ์นักศึกษาที่ประสงค์ขอรับทุนการศึกษา						✓	✓		✓	✓		
8 สรุปคะแนนการสัมภาษณ์ และร่างประกาศผลการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษา							✓			✓		
9 จัดทำประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง ผลการพิจารณาการจัดสรรทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา							✓			✓		
10 ประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบ เรื่อง ผลการพิจารณาทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา							✓			✓		

ลักษณะของเนื้องาน	ปีงบประมาณ 2567											
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน
11 ดำเนินการเก็บหลักฐานการเบิกจ่าย (หนังสือสำคัญการรับเงิน) ของนักศึกษา							✓	✓		✓		
12 จัดทำบันทึกข้อความและส่งเอกสารสำคัญรับเงินของนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (ส่งเอกสารไปยังงานการเงิน สำนักงาน คณะสังคมศาสตร์)									✓		✓	
13 ดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงิน ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาบางราย (ถ้า มี)									✓		✓	
14 จัดทำฐานข้อมูลทุนการศึกษาประจำปี การศึกษา									✓	✓	✓	✓
15 ตรวจสอบและรายงานผลการเรียนของ นักศึกษา			✓				✓	✓				
16 ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาที่ได้รับ ทุนการศึกษาในการควบคุมค่าใช้จ่าย และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน ตามตารางการดำเนินงาน

ช่องทางกรให้บริการ <https://sis.cmu.ac.th/cmuis>

ค่าธรรมเนียม -ไม่มี-

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ประกาศคณะสังคมศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนสนับสนุนด้านการศึกษาและทุนสนับสนุนกิจกรรมวิชาการ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฉบับลงวันที่ 6 ตุลาคม 2565